



## ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

### เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้การขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 จึงขอยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิต ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2558 และขอกำหนดแนวปฏิบัติในการขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. ให้นิสิตยื่นคำร้อง บว 100 (คำร้องทั่วไป) เรื่อง ขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ในช่วงรายงานตัวสำหรับภาคการศึกษาแรก โดยต้องมีเอกสารหลักฐานสัญญาฯ รับทุน/เอกสารการยื่นพิจารณาฯ รับทุนมาแสดง และสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ในกรณีที่นิสิตขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า นิสิตต้องดำเนินการยื่นคำร้อง บว 100 (คำร้องทั่วไป) เรื่อง ขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าตามปฏิทินการศึกษาที่กำหนดช่วงเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

2. นิสิตที่ได้รับทุนจากต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ให้ทุนชัดเจน เช่น คปก. สสวท สควค. เป็นต้น นิสิตจะสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา หรือ 3 ภาคการศึกษา (รวมภาคฤดูร้อน) นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตเข้าศึกษา ส่วนนิสิตที่ได้รับทุนอื่นๆ เช่น ทุน TA/RA ทุนวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น จะสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตเข้าศึกษา โดยต้องนำสำเนาวันที่รับเงินมาแสดงในวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย และการยื่นคำร้อง บว 100 เรื่อง ขอผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าในแต่ละภาคการศึกษาต้อง ไม่เกิน 2 สัปดาห์ในการเปิดภาคศึกษานั้น หากเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับในการชำระล่าช้าตามระบบของมหาวิทยาลัย

3. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับนิสิตทุกรหัส นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

**ศาสตราจารย์ ดร. อ. อ.**

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย